

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์	ประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ อินทรพงษ์	
๒.	นายสังวาล สกุลพงษ์	รองประธานสภาฯ	สังวาล สกุลพงษ์	
๓.	นายวรวิสูตร ฉิมพาลี	เลขานุการสภาฯ	วรวิสูตร ฉิมพาลี	
๔.	นางสุณี มูลจั่น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	สุณี มูลจั่น	
๕.	นายประสงค์ หมู่ศิริ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	ประสงค์ หมู่ศิริ	
๖.	นายบุญเลิศ สังข์เสนห์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	บุญเลิศ สังข์เสนห์	
๗.	นางอุบล มะลิวัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	อุบล มะลิวัน	
๘.	นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	เจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	
๙.	นางอารีย์ ปังขำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	อารีย์ ปังขำ	
๑๐.	นายนรินทร์ มาตย์ทิพย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	นรินทร์ มาตย์ทิพย์	
๑๑.	นายชอบ แก่ล้งลั่น	รองนายก อบต. นาพันสาม	ชอบ แก่ล้งลั่น	
๑๒.	นายประทีว ปังขำ	รองนายก อบต. นาพันสาม	ประทีว ปังขำ	
๑๓.	นายพรเทพ นาถกร	เลขานุการนายก	พรเทพ นาถกร	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประสิทธิ์ รวมสิน	นายก อบต. นาพันสาม	ประสิทธิ์ รวมสิน	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์	รองปลัด อบต. นาพันสาม	บุญส่ง คล้าพงษ์	
๒.	นางชมภูนุช มะลิลา	หัวหน้าสำนักปลัด	ชมภูนุช มะลิลา	
๓.	นางสาวปรียาภรณ์ ทองย้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรียาภรณ์ ทองย้อย	
๔.	นางสาวรติมา ตาละลักษณ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	รติมา ตาละลักษณ์	
๕.	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ	นักพัฒนาชุมชน	วิจิตรพร สัมเทศ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายวรวิสูตร ฉิมพาลี
เลขานุการสภาฯ
นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑.
นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.
ประสิทธิ์ อินทรพงษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.
นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์
ประธานสภาฯ
นายวรวิสูตร ฉิมพาลี
เลขานุการสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว
ขอเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุม
เมื่อทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้ส่งเข้าประกวดรับสมัครคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในปีนี้อองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ส่งโครงการ
พิพิธภัณฑ์การพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ตรวจดูตามเอกสาร

-เมื่อได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

**เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)**

ขอเชิญเลขานุการสภาฯแจ้งระเบียบ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่านอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ ๒๒ การเพาเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ที่ประชุม
นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์
ประธานสภาฯ
นายชอบ แก้วกลิ่น
นายก อบต.นาพันสาม

รับทราบ
ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้พิจารณาคัดเลือก
แผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องจัดทำ
ตามแผนงาน โครงการ /กิจกรรม และนำมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้ผ่าน
การประชาคมหมู่บ้านโดยได้เสนอโครงการ และปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมฉบับ ๑/๒๕๖๕) โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับปัจจุบันมาทบทวน และปรับใช้ในการ
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้พิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐)
ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสาร เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม

**ขอให้นางสาว บุญส่ง คล้าพงษ์ รองปลัด อบต.นาพันสาม
สรุปรายละเอียดในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)**

นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์
รองปลัด

ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้ส่งแผนมาว่ามีโครงการใดบ้างที่ตกหล่น
หรือไม่ได้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ส่วนมากเป็นโครงการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน คสล.และ
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทางของถนน โครงการสำรวจที่ดิน
(ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ร่วมของประชาชน แผนงานบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงภายในและภายนอก
อาคาร อบต.นาพันสาม โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการได้แก่

๑.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗ สะพานกว้าง ๗ เมตรยาว ๓๘ เมตรตามแบบที่ชลประทานกำหนด งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๒ ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑,๖๒๒,๐๐๐.- บาท

นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์ ประธานสภาฯ

เมื่อทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์ ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

นายประสงค์ หมูศิริ ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะผู้บริหารในการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น สายเอ็นตัดหญ้า น้ำมันตัดหญ้า

นายชอบ แก่กิ่งกลิ่น รองนายก อบต.

ขอเชิญผู้อำนวยการคลังชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปรียาภรณ์ ทองย้อย ผู้อำนวยการกองคลัง

ในส่วนของระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ อบต. ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในส่วนของเรื่องเงินสดได้ แต่สามารถสนับสนุนในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการได้ แต่ต้องมาทำใบยืมพัสดุที่กองคลังที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

ในส่วนของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้ทางกองคลังได้มีหนังสือแจ้งไปที่ผู้ที่ต้องชำระภาษี โดยสามารถแสกนจ่ายทางแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและลดขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยทาง อบต. นาพันสาม จะส่งใบเสร็จให้แก่ผู้ชำระภาษีภายหลัง

นายวรวิสูตร นิมพาลี เลขานุการสภาฯ

ให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด

นางชมภูษ มะลิลา หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมะขามช้างเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในตำบลนาพันสาม หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๙ พบว่ามีผู้ติดเชื้อ รายใหม่เป็นจำนวนมากประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากตามประกาศข้างต้นผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๒๐๑๙ ไม่กำหนดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ดังนั้นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ หลักการช่วยเหลือประชาชน ข้อ ๖ วรรคแรก

ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของตนและต้อง
ดำเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันทีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ความ
ช่วยเหลือได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา แต่เนื่องจากมีประกาศยกเลิกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.

เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่
ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

(ลงชื่อ) วรวิสูตร ฉิมพาลี ผู้จัดบันทึกรายงานฯ
(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ) นรินทร์ มาตย์ทิพย์
(นายนรินทร์ มาตย์ทิพย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ
(นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เรียน ประธานสภา

-ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. นาพันสาม

สมัยวิสามัญสมัยที่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
สภาสมัย ดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ อินทรพงษ์ ประธานสภาฯ
(นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์)